

PHẦN III

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Nhà trường đã xây dựng sứ mệnh “Trường là nơi đào tạo và đào tạo liên tục nguồn nhân lực y tế trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có chất lượng cao; tạo cho người học có môi trường giáo dục hiện đại, dân chủ, văn hóa, kỷ cương và minh bạch, tạo môi trường học thuận lợi nhằm phát huy tính sáng tạo, phát triển tài năng trong học tập và nghiên cứu. Đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực theo chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng được nhu cầu nhân lực y tế trong công tác khám, chữa bệnh; Không ngừng phấn đấu vì sức khỏe con người thông qua những nỗ lực nâng cao chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, trong nghiên cứu khoa học, góp phần vào công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Tầm nhìn đến năm 2030: Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo căn bản, toàn diện. Tăng cường nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ tiên tiến để đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học đạt trình độ ngang tầm các trường cao đẳng các nước trong khu vực và trên thế giới. Mở rộng quy mô đào tạo, mở thêm mã ngành, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Kết quả đánh giá của Nhà trường đạt 93/100 điểm, còn 06 tiêu chuẩn chưa đạt (tiêu chí 4: tiêu chuẩn 14; tiêu chí 6: tiêu chuẩn 5; tiêu chí 8: tiêu chuẩn 8, 9; tiêu chí 9: tiêu chuẩn: 1, 6). Với 06 tiêu chuẩn này Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và triển khai thực hiện các nội dung chưa đạt được như sau:

- Tiêu chí 4, Tiêu chuẩn 14: Hàng năm, Trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có. Năm 2024 Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.

- Tiêu chí 6, Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Trong năm 2022 -2023

Trường đang tiếp cận và triển khai tìm các cơ sở, tổ chức quốc tế về 2 chuyên ngành đang đào tạo. Năm 2024 Nhà trường tiếp tục tìm kiếm các đối tác triển khai liên kết đào tạo với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

- Tiêu chí 8, Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp qua việc thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc. Tổ chức hướng dẫn, tư vấn cho người học một số kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên tìm việc làm.

- Tiêu chí 8, Tiêu chuẩn 9: Hàng năm, Trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. Trong những năm tới Nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm cho sinh viên năm cuối.

- Tiêu chí 9, Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Trong năm 2023 Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động tại Hà Nội, trong những năm tiếp theo sẽ triển khai thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động ở các tỉnh khác.

- Tiêu chí 9, Tiêu chuẩn 6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể trình Ban giám hiệu phê duyệt và thực hiện việc khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học trong năm 2024.

Hàng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động, hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường; thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; Hàng năm trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức

hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các Nhà tuyển dụng; Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động trong những năm tới.

Với quyết tâm đổi mới của Viện và Trường, Nhà trường cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua các hoạt động theo hướng tiếp cận dựa trên năng lực, mô hình đổi mới và cách thức triển khai để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, hoàn thành sứ mệnh tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng với việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động đánh giá chương trình đào tạo sẽ được thực hiện liên tục theo từng hoạt động của chương trình để kịp thời phản hồi và sửa đổi mang tính cập nhật liên tục. Đồng thời liên tục xây dựng, đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên, cơ sở vật chất để thực hiện được Chương trình đào tạo mang tính chất lâu dài và bền vững. Hàng năm, Nhà trường sẽ đánh giá hiệu quả chương trình để điều chỉnh, đổi mới các nội dung chưa phù hợp, đào tạo chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

PHẦN IV

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Quá trình thực hiện tự đánh giá của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ đã huy động được sự tham gia của toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của Trường. Do vậy, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác tự đánh giá lan toả đến tất cả mọi người, giúp mọi người nhận thức được đầy đủ và khách quan hơn về mức độ chất lượng của trường từ đó phát huy những thế mạnh và xây dựng những giải pháp khắc phục những mặt tồn tại để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo nghề. Căn cứ vào việc tự đánh giá thực trạng các hoạt động dạy nghề của Trường, thông qua việc đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn trong Bộ kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường Trung cấp, Cao đẳng, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ tự đánh giá mức đảm bảo chất lượng đào tạo, dạy nghề của trường đạt cấp độ (94/100 điểm). Một số mặt còn hạn chế sẽ được Trường khắc phục trong thời gian tới nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo nghề.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường rất vinh dự nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện rất lớn của các Khoa/phòng trong Viện và Ban Lãnh đạo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ nhận thấy quy mô và chiến lược phát triển của Nhà trường phù hợp với yêu cầu và mục tiêu.

Nhà trường kính đề nghị Lãnh đạo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tạo điều kiện và bổ sung thêm cán bộ, giảng viên, giáo viên chuyên ngành điều dưỡng; bổ sung thêm trang thiết bị, máy móc đáp ứng đào tạo cho 02 mã ngành Trường đang đào tạo.

Nhà trường kính đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mở các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; về thực hiện việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; về các phương pháp giảng dạy, giảng dạy tích hợp trong đào tạo

nghe để cán bộ của Trường được tham gia và thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho Trường.

Trong thời gian tới, Nhà trường kính đề nghị các Khoa/Phòng trong Viện, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Lãnh đạo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ cho Nhà trường tiếp tục phát triển và hoàn thành các mục tiêu của “Trường nghề trọng điểm chất lượng cao”. Nhà trường cam kết và quyết tâm xây dựng, hoàn thành sứ mệnh của Trường theo giai đoạn 2019 - 2023 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (*để báo cáo*);
- Hội đồng trường (*để báo cáo*);
- Ban Giám hiệu (*để chỉ đạo*);
- Các Khoa, Phòng trong Trường (*để thực hiện*);
- Lưu VT, phòng KHTC.

HIỆU TRƯỞNG

Đã Ký

TS. Nguyễn Quang Thiệu

VIỆN SÓT RÉT – KÝ SINH TRÙNG
CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
ĐẶNG VĂN NGŨ

Số: 120/QĐ - CĐYT

1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Ban tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục,
Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ, năm 2023**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG VĂN NGŨ

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-CĐYT ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ;

Căn cứ Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Kế hoạch tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng năm của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ;

Xét đề nghị của Trường phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ, năm 2023 gồm các Ông (bà) có tên dưới đây:

(Có danh sách kèm theo).



Điều 2. Nhiệm vụ các thành viên của Ban do ông Trưởng Ban trực tiếp phân công, điều hành và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng các phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Đào tạo, Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính kế toán của Viện, các Khoa, Bộ môn, các đơn vị cá nhân có liên quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng Trường (*để báo cáo*);
- Ban Giám hiệu (*để chỉ đạo*);
- Lưu: VT, TCHC. *h*



Nguyễn Quang Thiệu

**DANH SÁCH BAN TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CƠ SỞ
GDNN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG VĂN NGŨ, NĂM 2023**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-CDYT ngày 22 tháng 9 năm 2023 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ)

1	TS. Trần Công Hiền,	Trưởng phòng KT&KĐCL,	Trưởng ban;
2	TS. Nguyễn Thị Hồng Liên,	Phó Hiệu trưởng,	Ủy viên;
3	ThS. Lê Minh Giáp	Trưởng phòng ĐT	Ủy viên;
4	ThS. Nguyễn Đức Thiện,	Trưởng phòng KHTC,	Ủy viên;
5	ThS. Hà Thanh Huyền,	Phụ trách phòng TCHC,	Ủy viên;
6	BS. Trần Thị Hồng Thanh	Phụ trách khoa Điều dưỡng,	Ủy viên;
7	BS. Triệu Thị Thu Hương	Trưởng khoa YHCS,	Ủy viên;
8	ThS. Nguyễn Danh Phương,	Trưởng khoa KHCB,	Ủy viên;
9	ThS. Nguyễn Thị Phúc,	Trưởng khoa KTXN,	Ủy viên;
10	ThS. Dương Thị Hồng,	Khoa KTXN,	Ủy viên;
11	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải,	Phòng TCKT,	Ủy viên;
12	ThS. Vũ Thị Hiền	Khoa KTXN,	Ủy viên;
13	CNCĐ. Nguyễn Thị Châu Khanh	Phòng CTHSSV,	Ủy viên;
14	CNCĐ. Đỗ Thị Dịu,	Phòng Đào tạo,	Ủy viên;
15	CNCĐ. Lại Thị Thùy Dương,	Phòng KHTC,	Ủy viên;
16	CN. Lại Thị Phương Thảo	Phòng TCHC,	Ủy viên;
17	ThS. Phạm Thị Thu Hoài,	Phòng Đào tạo,	Ủy viên, Thư ký. ✓

VIỆN SÓT RÉT – KÝ SINH TRÙNG
CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
ĐẶNG VĂN NGŨ

Số: 119/QĐ - CĐYT

1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng, Tổ thư ký Hội đồng tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngũ, năm 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG VĂN NGŨ

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngũ;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-CĐYT ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngũ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngũ;

Căn cứ Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Kế hoạch tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng năm của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngũ;

Xét đề nghị của Trường phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng, Tổ thư ký Hội đồng tự đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngũ, năm 2023 gồm các Ông (bà) có tên dưới đây:

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ các thành viên của Hội đồng do ông Chủ tịch Hội đồng trực tiếp phân công, điều hành và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng các phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Đào tạo, Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính kế toán của Viện, các Khoa, Bộ môn, các đơn vị cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng Trường (*để báo cáo*);
- Ban Giám hiệu (*để chỉ đạo*);
- Lưu: VT, TCHC. ✓



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG, TỔ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG VĂN NGŨ, NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-CDYT ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ)

I. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1	TS. Nguyễn Quang Thiều,	Hiệu trưởng,	Chủ tịch HĐ;
2	TS. Nguyễn Thị Hồng Liên,	Phó Hiệu trưởng,	Phó Chủ tịch;
3	ThS. Ngô Hoàng Long,	Phó Viện trưởng,	Ủy viên;
4	ThS. Trần Hồng Hạnh,	Trưởng phòng TCCB,	Ủy viên;
5	ThS. Hứa Thị Thúy Hương,	Trưởng phòng TCKT,	Ủy viên;
6	ThS. Lê Minh Giáp,	Trưởng Phòng Đào Tạo,	Ủy viên;
7	ThS. Nguyễn Thị Phúc,	Trưởng khoa KTXN,	Ủy viên;
8	BS. Trần Thị Hồng Thanh,	Phụ trách khoa Điều dưỡng,	Ủy viên;
9	TS. Trần Công Hiền,	Trưởng phòng KT&KĐCL,	Ủy viên, Thư ký

II. TỔ THƯ KÝ

1	ThS. Phạm Thị Thu Hoài,	Phòng Đào tạo,	Tổ trưởng;
2	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải,	Phòng TCKT,	Ủy viên;
3	CNCĐ. Đỗ Thị Dịu,	Phòng Đào tạo,	Ủy viên;
4	CNCĐ. Lại Thị Thùy Dương,	Phòng KHTC,	Ủy viên;
5	CN. Lại Thị Phương Thảo,	Phòng TCHC,	Ủy viên. ✓